

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong
Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện với nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, từng bước phát huy hiệu quả. Tham nhũng bước đầu đã được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định công tác PCTN của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp, thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, người lao động; thường xuyên chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Hàng năm quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết về PCTN, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có cách làm hay, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, Tổng công ty chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiềm ẩn, nguy cơ tham nhũng, đòi hỏi việc quản lý phải chặt chẽ, sát sao, coi công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhận thức về công tác PCTN của một số bộ phận còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về PCTN một số nơi chưa được cấp ủy quan tâm, chưa thực hiện nghiêm túc, còn hình thức; chưa xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra PCTN hàng năm, số cuộc kiểm tra về PCTN còn ít hoặc chưa có cuộc kiểm tra liên quan đến PCTN, chất lượng kiểm tra chưa đạt yêu cầu, nội dung kiểm tra chưa trọng tâm, trọng điểm; cán bộ làm công tác PCTN đều kiêm nhiệm, còn dành ít thời gian tìm hiểu văn bản quy định về PCTN, kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; một số đơn vị báo cáo định kỳ chưa theo đúng thời hạn quy định. Tại hầu hết các đơn vị, định mức kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban

hành, sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, quy chế, quy định, định mức kinh tế, kỹ thuật còn chưa được ban hành hoặc đã ban hành nhưng đã lỗi thời, lạc hậu, chưa được kiểm tra, giám sát việc thực hiện, còn mang tính hình thức, đối phó, không áp dụng trong thực tiễn.

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/ĐH, ngày 05/8/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020- 2025 và thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUTLVN, ngày 28/8/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam như sau:

I- MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1- Mục tiêu

Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đấu tranh PCTN, lãng phí có hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, xây dựng tổ chức đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy phải có quyết tâm chính trị cao, xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, rất khó khăn, lâu dài, cần phải thực hiện quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, có nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động để công tác PCTN, lãng phí thực chất và có hiệu quả. Tổng công ty phấn đấu không có trường hợp nào vi phạm về công tác phòng chống tham nhũng và để xảy ra tham nhũng.

2- Quan điểm chỉ đạo

Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, đặc biệt xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị hiện đại để góp phần thực hiện tốt công tác PCTN.

Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới toàn diện, nâng cao đời sống của người lao động, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với thực hiện 3 không: không muốn tham nhũng; không dám tham nhũng và không thể tham nhũng.

Đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng và chống. Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng.

Công tác PCTN là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

II- CÁC NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về phòng, chống tham nhũng, chú trọng cả phòng và chống; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác PCTN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1- Về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong PCTN

1) Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu phải thường xuyên căn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2) Trong các cuộc họp thường kỳ của cấp ủy, chi bộ phải đưa nội dung về công tác PCTN, đặc biệt việc sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cần lựa chọn những nội dung liên quan đến công tác PCTN phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy phải thật sự gương mẫu và dành nhiều thời gian hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ; thường xuyên nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện vi phạm; thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

4) Người đứng đầu cấp ủy cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác PCTN, gương mẫu, liêm khiết, thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, không đặc quyền, đặc lợi, chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm, thái độ rõ ràng, dứt khoát, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, không chỉ bằng lời nói mà phải bằng những việc làm cụ

thể, thiết thực, hiệu quả. Vì vậy người đứng đầu cấp ủy phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ PCTN trong giai đoạn hiện nay.

5) Xây dựng quy định và tổ chức thực hiện về trách nhiệm và xử lý người đứng đầu đơn vị theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định khác của pháp luật, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và của đơn vị.

2- Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt công tác PCTN

Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Lựa chọn các hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị, đăng tải trên Website, bản tin nội bộ, các cuộc họp chi bộ, họp cấp ủy, họp giao ban hàng tháng, hội nghị người lao động... để đảng viên, cán bộ, người lao động chấp hành các quy định về PCTN và nhận thức rõ vai trò của mình trong công tác PCTN, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII gắn với Quy định 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Luật PCTN năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, người lao động về công tác PCTN.

- Công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

3- Về công tác kiểm tra, giám sát

1) Thực hiện đầy đủ và hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy, ban chỉ đạo PCTN, thực hiện giám sát toàn diện, thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên môn.

2) Chú trọng, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu đơn vị, cấp ủy viên các cấp về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3) Qua công tác kiểm tra, giám sát và kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu trường hợp có vi phạm liên quan đến tham nhũng cần phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4- Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính

1) Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2020, trong đó tập trung công khai các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch về công tác tài chính; trong quản lý điều hành doanh nghiệp; trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng lao động và công tác tổ chức cán bộ.

2) Thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu.

3) Rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các quy chế, quy định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch các quy chế, quy định, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với quy định của pháp luật, Tổng công ty và đơn vị, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhằm khắc phục hạn chế trong quản lý, điều hành.

4) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận có chức năng phòng, chống tham nhũng, bộ phận tham mưu giúp việc về công tác PCTN theo đúng mục đích, yêu cầu tại Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương.

5) Tiếp tục nghiên cứu, triển khai, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán và quản trị theo hướng hiện đại,

đảm bảo công khai, minh bạch các giao dịch tài chính, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ báo cáo.

6) Xây dựng danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

7) Xây dựng quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

8) Phát huy vai trò, năng lực của các bộ phận: Pháp chế, Kiểm tra Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, kiến nghị, các vụ việc vi phạm, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

9) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng cán bộ làm công tác PCTN liêm chính, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh vững vàng, hanh thông về nghiệp vụ. Quan tâm chế độ đối với đội ngũ làm công tác PCTN.

10) Hàng năm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết này.

11) Khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

12) Thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN định kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

13) Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCTN, từ đó đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác PCTN để xây dựng chương trình, kế hoạch cho các năm tiếp theo.

5- Về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động

1) Phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân để thực hiện tốt công tác PCTN.

2) Ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương.



3) Xây dựng, sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

4) Tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng. Bảo vệ, khen thưởng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

5) Thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động phản ánh, tố giác các hành vi, biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, bố trí hòm thư góp ý đặt công khai tại trụ sở và thiết lập hòm thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo về những hành vi tham nhũng.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, cấp ủy đảng trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực và phù hợp tình hình thực tế; hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty kết quả thực hiện Nghị quyết.

2- Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty chủ trì, phối hợp Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Nhân sự, Văn phòng Tổng công ty theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, hàng năm tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Tổng công ty.

Nghị quyết này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Nơi nhận:

- ĐUK DNTW (để b/c),
- UV BCH ĐBTCT,
- BCĐ PCTN TCT,
- UBKT ĐU TCT,
- HĐTV, Ban TGD TCT,
- Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN TCT,
- Cấp ủy đảng trực thuộc,
- Các Ban, Văn phòng TCT,
- Lưu: VT, KTKS.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ



Hồ Lê Nghĩa